

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 32.91 บาท แนวโน้มอ่อนค่าแกว่งในกรอบแคบ กรอบ 32.80-33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.91 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดวันก่อนที่ 32.97 บาท เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าและเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

* ดิลเลอร์ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทวานนี้ยังทรงๆ แกว่งตัวในกรอบแคบ และอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยวันนี้มองว่าเงินบาทยังน่าจะเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นสำคัญ หลังทิศทางนโยบายการเงินของเฟดและอีซีบีมีความชัดเจนขึ้นแล้ว

* เขากล่าวว่า นอกจากนี้ ภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นและบอนด์วานนี้รวมกันประมาณ 7,000 ล้านบาท ก็ส่งผลต่อทิศทางเงินบาทให้อยู่ในทิศทางอ่อนค่า ขณะที่ผู้ส่งออกก็ทยอยขายดอลลาร์ออกมาต่อเนื่องทำให้ช่วงนี้การซื้อขายเริ่มเบาบางลง ต้องติดตามดูว่าเงินบาทจะยืนระดับ 33.00 บาท/ดอลลาร์ได้หรือไม่ เพราะหากหลุดระดับนี้อาจเห็นเงินบาทอ่อนค่าลงไปแตะระดับ 34.00 บาทก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามการกลับมาแข็งค่าขึ้นของเงินบาทอาจต้องกลับมาดูในช่วงครึ่งปีหลัง

"ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อทิศทางค่าเงินบาทวันนี้ยังอยู่ที่ trade war เพราะเมื่อตลาดกังวลค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทจะปรับอ่อนค่าลง โดยเฉพาะสกุลเงินประเทศอินโดนีเซีย ใต้หวัน เกาหลีใต้ ที่มีห่วงโซการผลิตเชื่อมโยงกับจีนมากค่าเงินยิ่งอ่อนค่ามากกว่าสกุลอื่น เพราะอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจาก trade war สำหรับวันนี้คาดว่าเงินบาทจะมีแนวต้านแรกที่ระดับ 32.95 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 33.00 บาท ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 32.90 บาท และแนวรับถัดไปที่ 32.80 บาท " เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.29 จากวานนี้ 94.54

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,552.17 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,353.77 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.990 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้